



ĐIỂM NHẤN

- Cơ chế Trình tạo Giải thưởng chờ và thắng
- Lượt Quay Miễn Phí với Hệ Số Thắng không giới hạn
- Win Exchange™ quy đổi chiến thắng lớn thành Lượt Quay Miễn Phí
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

BTG xin giới thiệu: Tiền Gấu Trúc

Bước vào giữa khu rừng bình yên và đắm chìm trong thế giới của Tiền Gấu trúc, nơi bạn có thể thỏa sức với tối đa 15.625 Megaways™ để chiến thắng. Mỗi chiến thắng sẽ khởi động Trình tạo Giải thưởng linh hoạt, một tính năng chờ và thắng thu hút, nhẹ nhàng quét sạch những biểu tượng không thắng, mở đường cho những biểu tượng mới sẽ mang lại phần thưởng hoành tráng.

Bắt đầu một chuyến hành trình khám phá ly kỳ khi bạn mở ra cánh cổng đến với Lượt Quay Miễn Phí, kèm theo Hệ Số thắng Lượt Quay Miễn Phí mở rộng vô hạn. Bàu nhiệt huyết của Trình tạo Giải Thưởng tiếp tục xuyên suốt Lượt Quay Miễn Phí, mang lại những khoảnh khắc xuất hiện biểu tượng Tre khi các biểu tượng không thắng bị loại bỏ khỏi các trục. Khai thác sức mạnh của biểu tượng Tre để thỏa mãn khẩu vị của gấu trúc, trong đó mỗi bó 5 Tre ngon giòn sẽ tăng Hệ Số Thắng thêm một.

Chuyển đổi những chiến thắng lớn của bạn thành Lượt Quay Miễn Phí với Win Exchange™. Hoặc trực tiếp tận hưởng niềm vui của bữa tiệc Tre với tính năng Mua Thưởng™ tiện lợi. Đắm chìm vào thế giới hấp dẫn của Tiền Gấu trúc, nơi mỗi khoảnh khắc đều kết hợp sự phiêu lưu với cơ hội, mang lại niềm hứng khởi và phần thưởng sẽ đưa bạn đến một thế giới kỳ diệu.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 5
Đường thắng	15.625
Tiền thắng tối đa	67.330x
Biến động	Rất cao
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 3 (Tiền thắng tối đa 250.000), 6 (Tiền thắng tối đa 500.000) hoặc 12 (Tiền thắng tối đa 1.000.000)
Tính năng	4 (Trình tạo Giải thưởng, Lượt Quay Miễn Phí, Win Exchange™, Mua Thưởng™)
RTP	96,10% – 96,15%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Hòa mình vào sự bình yên của khu rừng, nơi mỗi chiến thắng kích hoạt một đợt biểu tượng chiến thắng đổ xuống trong khi tất cả biểu tượng khác được thay thế bằng các biểu tượng mới một cách mượt mà trước khi tiền thắng được thưởng. Nếu may mắn mỉm cười với Trục Bỏ Sung, các biểu tượng chiến thắng của trục sẽ nhẹ nhàng đổ xuống các trục bên dưới, có tiềm năng tăng số lượng biểu tượng trong các trục. Chứng kiến phép màu xuất hiện khi chiến thắng được cải thiện kích hoạt một vòng Tạo Giải thưởng mới, nắm bắt phép thuật của khu rừng để có được những chiến thắng thực sự hoành tráng!

Trình Tạo Giải Thưởng



Quay trúng 3 Scatter gấu trúc vàng trở lên để mở khóa 8 Lướt Quay Miễn Phí và thêm 2 lượt quay cho mỗi Scatter sau biểu tượng thứ ba. Khi Trình tạo Giải thưởng bắt đầu nào động, hãy chú ý các biểu tượng Tre sẽ xuất hiện giữa lúc các biểu tượng thay đổi. Hệ Số Thắng Lướt Quay Miễn Phí bắt đầu từ x1, tăng dần lên khi bạn cho gấu trúc ăn 5 biểu tượng Tre ngon lành, tăng hệ số thêm 1 với mỗi bữa tiệc!

Lướt Quay Miễn Phí



Dùng Win Exchange™ để chiến thắng lớn của bạn hóa thành Lướt Quay Miễn Phí! Mỗi khi thắng từ 25 đến 100 lần tiền cược, bạn có lựa chọn đổi toàn bộ tiền thắng thành cơ hội được thưởng 8 Lướt Quay Miễn Phí. Cơ hội thắng cược sẽ có màu xanh lục trong vòng quay. Mỗi khi thắng 100 lần tiền cược trở lên, bạn có lựa chọn đổi 100 lần tiền cược lấy 8 Lướt Quay Miễn Phí.

Win Exchange™



Tận hưởng ngay đại tiệc tre với Mua Thưởng™! Nhấn vào biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 8 Lướt Quay Miễn Phí với giá 100 lần tiền cược và chứng kiến chú gấu trúc tận hưởng bữa tiệc!

Mua Thưởng™



ID TRÒ CHƠI VÀ RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy chọn 94% có Mua Thưởng™	pandamoney	pandamoneyv19400	94,08% – 94,15%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng™	pandamoney	pandamoneyv10000	96,10% – 96,15%
Khoản Đóng Góp Jackpot	1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%		

Giới thiệu về Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Tiền Gấu trúc và Trao Đổi Tiền Thắng. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất, phiên bản máy tính của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: TẠI ĐÂY